

# บรรณาธิการแถลง

วารสารโพธิวิจัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการมาสู่ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม โดยกองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่คุณภาพที่ส่งเข้ามาและผ่านการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งวารสารโพธิวิจัยตั้งใจจะยกระดับวารสารเพื่อเป็นพื้นที่สื่อกลางในการในการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ ในศาสตร์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมทั้งที่เป็นสหวิทยาการและพหุวิทยาการให้มีคุณภาพสู่สาธารณะด้วยความต่อเนื่อง

การตีพิมพ์ของวารสารเล่มนี้ได้มีการกำหนดประเด็นสำคัญของบทความที่ลงตีพิมพ์คือ “การวิจัยกับพื้นที่” ในนิยามของพื้นที่นี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสามมิติ ได้แก่ หนึ่ง พื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) อันเป็นพื้นที่ที่มีที่ตั้ง เขตอาณาบริเวณ สามารถจับต้อง มองเห็น ชีววัตเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ เช่นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน เป็นต้น สอง พื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ (Cultural and Spiritual Space) เป็นพื้นที่ในการให้คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ ความคิด ความหมาย สำนึกและอุดมคติ และ สาม พื้นที่ทางสังคม (Social Space) ซึ่งเป็นพื้นที่ความสัมพันธ์ทางสังคม การปะทะสังสรรค์ การต่อรอง ปกป้อง ต่อสู้ ที่มีความสลับซับซ้อนทั้งเชิงร่วมมือและขัดแย้งทางสังคม ดังนั้นบทความที่ส่งเข้ามาและได้ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ในเล่มนี้จึงมีเนื้อหาประเด็นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 มิติ โดยเริ่มจากบทความพิเศษจากอาจารย์ชูพินิจ เกษมณี ว่าด้วยเรื่อง บริบทจากงานภาคสนามในชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง ต่อด้วยเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เรื่องวิกฤติเชิงโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลก เรื่องการบรรจบกันของการคุ้มครองทางสังคมกับเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องพหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกันของจีนและมาลาญ กรณีศึกษาประเทศบรูไน เรื่องการจัดการพิพิธภัณฑวัดบ้านสร้างเรือนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และเรื่องความกลมกลืนอันเกิดจาก ย็อง ในพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอาฮา

สุดท้ายนี้ วารสารโพธิวิทย์ ยินดีเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทาง  
วิชาการในทุกศาสตร์ทุกสาขาวิชาสู่สังคม จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการทุกท่านได้ส่ง  
บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารโพธิวิทย์ฉบับต่อไป

สุวิ خان พัฒนาไพรวัลย์  
บรรณาธิการ